

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๑.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ	๑) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ประเด็นการเร่งรัดกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานให้เกิด ผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหามลภาวะดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ ในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย	ปก./ปก./ สธ./ยผ./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ สนผ.สป. (กสม.)	ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ดังนี้ - ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ กทม. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ ปก. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๒.	ด้านสังคม	๒) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ประเด็นการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B20 แทนน้ำมันดีเซลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดภาวะการเกิดมลพิษและฝุ่นละอองขนาดจิ๋วในอากาศ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B20 แทนน้ำมัน	ปก./ปก./ สธ./ยผ./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ สนผ.สป. (กสม.)	ให้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B ๒๐ แทนน้ำมันดีเซลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลด	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		ดีเซลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดภาวะการเกิดมลพิษและฝุ่นละออง ขนาดจิ๋วในอากาศ รวมทั้งให้เร่งรัดจัดให้มีจุดบริการ ประชาชนในการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ให้สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B20 ได้ โดยให้นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในด้านเครื่องยนต์ดีเซลมาทำหน้าที่ให้บริการ ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมันต่าง ๆ ทั่วประเทศในการจัดตั้งจุดบริการดังกล่าวให้ทั่วถึงด้วย		ภาวะการเกิด มลพิษและ ฝุ่นละออง ขนาดจิ๋ว ในอากาศ	

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.  
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๔๘๒